



THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Bạn phải tuân thủ quy định của chúng tôi khi truy cập và sử dụng trang web này (Trang này/Trang của chúng tôi). Khi truy cập và sử dụng Trang của chúng tôi nghĩa là bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với quy định của chúng tôi mà không dè dặt và bạn đồng ý tuân thủ quy định của chúng tôi.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Quy định của chúng tôi bao gồm các quy định nêu sau đây - những quy định này áp dụng trong quá trình bạn sử dụng Trang của chúng tôi:

- Chính sách [Quy định riêng tư](#) [1] của chúng tôi, trong đó quy định các quy định của chúng tôi về lý do thu thập cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, hoặc bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Khi sử dụng Trang của chúng tôi nghĩa là bạn chấp thuận việc chúng tôi xử lý những dữ liệu này và bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và xử lý.
- Chính sách [Cookie](#) [2] của chúng tôi, trong đó trình bày các thông tin về cookie trên Trang của chúng tôi.
- **Chính sách sử dụng chấp nhận** của chúng tôi, trong đó quy định các hành vi được phép và hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng Trang của chúng tôi. Khi sử dụng Trang của chúng tôi, bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng chấp nhận của chúng tôi.

VỀ CHÚNG TÔI

Trang này thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi AkzoNobel Decorative Coatings B.V., công ty được đăng ký kinh doanh tại Hà Lan, số đăng ký kinh doanh 28080245, và có trụ sở đăng ký tại Sassenheim, Rijksweg 31, 2171AJ, Hà Lan (**chúng tôi hoặc của chúng tôi**).

TRUY CẬP TRANG CỦA CHÚNG TÔI

Trang của chúng tôi chỉ cho phép truy cập trong một thời gian ngắn và chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên Trang của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi không đồng ý cung cấp bất kỳ nội dung nào trong Trang của chúng tôi nếu không được thông báo trước. Chúng tôi có thể tạm ngừng, rút lại, hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Trang của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu vì lý do nào đó Trang của chúng tôi không thể truy cập được hoặc nội dung không thể truy cập được. Tùy theo thời điểm, chúng tôi có thể hạn chế truy cập một số nội dung trong Trang của chúng tôi hoặc toàn bộ Trang của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để có thể truy cập trang của chúng tôi.

Bạn cũng có trách nhiệm đồng ý cho chúng tôi truy cập Trang của chúng tôi qua kết nối internet của bạn nếu bạn đồng ý với quy định của chúng tôi và các quy định khác, đồng thời bạn đồng ý tuân thủ những quy định của chúng tôi.

Nếu bạn là chủ hoặc các công ty mã nhúng nội dung, một khi bạn tin tưởng theo quy trình báo cáo của chúng tôi, bạn phải báo cáo thông tin có và không có liên quan cho bên thứ ba nào. Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền tự nguyện vô hiệu hóa mã nhúng nội dung hoặc một khi bạn là chủ hay chúng tôi công ty.

Bạn không cần phép sử dụng hoặc xử lý nội dung khác sử dụng bất kỳ hình thức nào của nội dung trích xuất nội dung hoặc dữ liệu từ Trang của chúng tôi nhằm mục đích thương mại, trừ trường hợp bạn hoặc một bên thứ ba đã ký hợp đồng với chúng tôi, trong đó cho phép thực hiện hành động.

THAY ĐỔI NỘI DUNG KHOẢN SỬ DỤNG

Tùy tình huống nào, chúng tôi có thể thay đổi nội dung khoản sử dụng. Vui lòng kiểm tra nội dung khoản sử dụng này thường xuyên để xem báo cáo về những thay đổi do chúng tôi thực hiện. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang của chúng tôi, bạn phải chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đó, bạn không nên sử dụng Trang của chúng tôi.

THAY ĐỔI TRANG CỦA CHÚNG TÔI

Tùy tình huống nào, chúng tôi có thể cập nhật Trang của chúng tôi và có thể thay đổi Nội dung có trên Trang của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang của chúng tôi có thể không còn khi được bất kỳ thời điểm nào xác định và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật nội dung đó. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang của chúng tôi hoặc Nội dung của Trang sẽ không có lỗi hoặc sai sót.

QUY ĐỊNH VỀ HỮU TRÍ TU

Trường hợp có quy định khác, chúng tôi hoặc các công ty cùng tập đoàn của chúng tôi có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang này và tài liệu được tải lên Trang (bao gồm những nội dung không ghi tên bạn, hình ảnh, âm thanh, video, mã HTML và các nút) (“**Nội dung**”). Những quy định này bao gồm những nội dung không ghi tên tác giả, quyền đối với các dữ liệu, tên thương mại và nhãn hiệu.

Bạn chỉ có thể xem, in và sử dụng Trang và Nội dung nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại. Chúng tôi và các công ty cùng tập đoàn có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang và Nội dung đó; bạn phải tuân thủ những hạn chế sau đây khi sử dụng Trang và Nội dung đó. Bạn không cần:

- gửi báo thông báo bạn quyền hoặc quyền sở hữu khác của trong Nội dung;
- sử dụng Nội dung từ Trang theo cách có thể vi phạm bạn quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba; hoặc
- sao chép, chỉnh sửa, thực hiện, công bố, phân phát, tuyên truyền, phát thanh, trao đổi với công chúng hoặc truy cập bất kỳ bên thứ ba hoặc khai thác Trang này và/hoặc Nội dung nhằm mục đích thương mại mà không cần chúng tôi chấp thuận trước bạn.

Chúng tôi có toàn quyền đối với tên miền www.dulux.vn [3] và tất cả các miền và miền phụ liên quan, tên “AkzoNobel”, logo và các nhãn hiệu khác của chúng tôi, tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu. Các nhãn hiệu, sản phẩm và tên công ty khác cần dành riêng cho các sử dụng hoặc tên và/hoặc phép thương mại.

CHÍNH XÁC V? MÀU S?C

Chúng tôi ?ã n? l?c nh?m t?o màu trên màn hình chính xác nh?t có th?. Tuy nhiên, chúng tôi không th? ??m b?o màu trên màn hình kh?p tuy?t ??i v?i màu c?a s?n ph?m th?c t? và không th? c?n c? vào màu xu?t hi?n trên màn hình nh? v?y. Các màu s?c trên màn hình có th? thay ??i tùy theo cài ??t màn hình và ?? phân gi?i. N?u b?n không ch?c ch?n v? màu s?c, chúng tôi khuyên b?n nên ??t hàng m?t s?n ph?m th? t? c?a hàng t?i ??a ph??ng b?n ho?c ??t tr?c tuy?n n?u có th?.

CHÍNH XÁC V? THÔNG TIN VÀ N?I DUNG

N?i dung và thông tin ???c cung c?p trên Trang c?a chúng tôi hoàn toàn mi?n phí và ch? nh?m m?c ích cung c?p thông tin, ??ng th?i không hình thành m?i quan h? kinh doanh hay d?ch v? chuyên nghi?p gi?a b?n và chúng tôi. Chúng tôi ?ã n? l?c h?p lý nh?m ??m b?o toàn b? thông tin và N?i dung ???c cung c?p trên Trang này là chính xác t?i th?i ?i?m cung c?p, tuy nhiên ?ôi khi có th? còn nh?ng sai sót do s? su?t.

Quan ?i?m và ý ki?n ???c th? hi?n trong N?i dung do nh?ng ng??i dùng khác c?a Trang g?i t?i là nh?ng quan ?i?m, ý ki?n c?a nh?ng ng??i g?i tài li?u, không ph?i c?a AkzoNobel và chúng tôi không ch?u trách nhi?m v? n?i dung c?a nh?ng bài ??ng ?ó.

Chúng tôi không ki?m soát thông tin do nh?ng ng??i dùng khác c?a Trang cung c?p qua Trang và N?i dung có th? ch?a ???c ki?m duy?t tr??c.

Trang, thông tin và N?i dung trên Trang ???c cung c?p “nh? nó v?n có”. Chúng tôi không ??m b?o và không có b?t k? tuyên b? nào, dù rõ ràng hay ng? ý, v? các thông tin và N?i dung ???c cung c?p qua Trang c?a chúng tôi, bao g?m các n?i dung ???c s? d?ng tr?c ti?p ho?c gián ti?p t? Trang c?a chúng tôi, và chúng tôi có quy?n thay ??i và s?a ??i b?t k? lúc nào mà không c?n thông báo. Các bình lu?n và thông tin ??ng t?i trên Trang không có ngh?a là l?i khuyên ?? c?n c? vào. Chúng tôi không ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? thông tin không chính xác ho?c sai sót trên Trang và m?i quy?t ??nh d?a trên các thông tin và ý ki?n trên Trang s? do ng??i dùng hoàn toàn ch?u trách nhi?m.

VI-RÚT

Chúng tôi luôn n? l?c h?p lý nh?m ??m b?o Trang không b? nhi?m vi-rút. Tuy nhiên, chúng tôi không ??m b?o và không có tuyên b? nào v? vi?c Trang c?a chúng tôi không có l?i và/ho?c vi-rút và b?n có trách nhi?m ??m b?o b?n ?ã cài ??t ph?n m?m phát hi?n vi-rút ??y ??.

B?n không ???c l?m d?ng Trang c?a chúng tôi b?ng cách c? ý ??a vào vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic ho?c thành ph?n khác ??c h?i hay có h?i v? m?t công ngh?. B?n không ???c c? g?ng truy c?p trái phép vào Trang c?a chúng tôi, máy ch? l?u tr? Trang c?a chúng tôi ho?c b?t k? máy ch?, máy tính hay c? s? d? li?u nào ???c k?t n?i v?i Trang c?a chúng tôi. B?n không ???c t?n công Trang c?a chúng tôi qua t?n công t? ch?i d?ch v? (DoS) ho?c t?n công t? ch?i d?ch v? phân tán (DDoS). N?u vi ph?m ?i?u kho?n này, b?n có th? ph?m t?i hình s?. Chúng tôi s? báo cáo vi ph?m này t?i c? quan thi hành pháp lu?t liên quan và chúng tôi s? ph?i h?p v?i các c? quan này b?ng cách cung c?p thông tin cá nhân c?a b?n. Trong tr??ng h?p x?y ra vi ph?m này, b?n s? ngay l?p t?c b? t??c quy?n s? d?ng Trang c?a chúng tôi.

LIÊN K?T T?I TRANG C?a CHÚNG TÔI

B?n có th? liên k?t t?i trang ch? c?a Trang chúng tôi v?i ?i?u ki?n b?n liên k?t m?t cách h?p lý và h?p pháp, ??ng th?i không làm t?n h?i ho?c l?m d?ng danh ti?ng c?a chúng tôi. B?n không ???c t?o liên k?t nh?m ?? xu?t hình th?c k?t h?p, phê duy?t ho?c ch?p thu?n v? phía chúng tôi n?u không hình th?c nào t?n t?i. B?n

không thể liên kết từ Trang của chúng tôi với bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của bạn.

Bạn không thể Trang của chúng tôi nằm trong bất kỳ trang nào khác cũng như không thể liên kết từ bất kỳ nội dung nào trên Trang của chúng tôi, từ trang chủ.

Chúng tôi có quyền rút lui việc cho phép liên kết mà không cần thông báo.

Trang web bạn đang liên kết từ Trang của Chúng tôi phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và nội dung quy định trong Chính sách sử dụng chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng Nội dung trên Trang của chúng tôi thì không phải là trang web nói trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang của chúng tôi và/hoặc Nội dung có thể chứa các liên kết từ trang web của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định truy cập trang web của bên thứ ba, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc làm đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hay ý kiến của bất kỳ ai trên các trang web đó. Các liên kết không có nghĩa là chúng tôi hay Trang của chúng tôi liên kết hoặc cùng tác với các trang đó.

Trong quá trình duyệt web và tương tác trên các trang web khác, bao gồm cả các trang web có liên kết từ Trang của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các quy định và chính sách riêng của các trang đó. Vui lòng đọc những quy định và chính sách đó trước khi tiếp tục sử dụng.

Nhưng trao đổi của chúng tôi với bạn có thể chứa thông tin liên quan đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ chỉ thông tin từ trang web của bên thứ ba và sẽ cung cấp nguồn của thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin của bất kỳ ai hoặc chứa trong trang của bên thứ ba của liên kết từ những trao đổi của chúng tôi với bạn hoặc việc bên thứ ba đó sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Trong những trao đổi của chúng tôi với bạn bao gồm các liên kết không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận trang của liên kết. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web của bên thứ ba của liên kết, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

QUẢNG CÁO

Trang của chúng tôi có thể chứa quảng cáo và các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung quảng cáo và không đảm bảo hay đưa ra tuyên bố nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về chất lượng hay hiệu quả của hàng hóa, dịch vụ đó.

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

Chúng tôi có thể hiển thị thông tin khuyến mãi hay các cuộc thi trên Trang tùy theo thời điểm và những thông tin này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi sẽ thông báo từ bạn.

TỚI LÊN HỌC ĐĂNG TÀI LIỆU LÊN TRANG

Trên những bản sử dụng tính năng cho phép bạn từ nội dung lên Trang của chúng tôi hoặc liên lạc với những người dùng khác trên Trang của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn và nội dung quy định trong Chính sách sử dụng chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng nội dung đóng góp đó tuân thủ những tiêu chuẩn này và bạn phải chịu trách nhiệm trước chúng tôi và bên thứ ba về những thiệt hại cho chúng tôi do vi phạm nội dung này. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước mọi thiệt hại hoặc thiệt hại gây ra cho chúng tôi do bạn vi phạm nội dung này.

Bạn có phép không? Quy định, không thể thu hồi, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng và miễn phí bạn quy định cho chúng tôi sử dụng nội dung bạn tải lên hoặc đăng tải trên Trang của chúng tôi (“**Nội dung của bạn**”) (bao gồm nhưng không giới hạn quy định về chi phí, thay thế, sửa đổi hoặc thay đổi Nội dung của bạn) trên bất kỳ phương tiện nào trên toàn thế giới mà không hạn chế, và bạn đồng ý rằng tất cả nội dung bạn gửi đều là tác phẩm của chính bạn hoặc bạn đã có toàn bộ quyền và giấy phép cần thiết của chính bạn liên quan và bạn có toàn quyền liên quan tới Nội dung của bạn, cho phép bạn trao quyền theo yêu cầu này.

Theo đây, bạn khẳng định và đồng ý một cách vô điều kiện và không thể hủy ngang rằng không phải bạn là chủ sở hữu hoặc toàn bộ quyền nhân thân và các quyền tương tự khác và toàn quyền công khai và riêng tư của bạn về quyền gia nào trên thế giới liên quan tới việc khai thác các quyền đã cấp về Nội dung của bạn theo yêu cầu này, và bạn đồng ý cho phép chúng tôi pháp luật.

Việc công bố Nội dung của bạn sẽ do chúng tôi tự quyết định và chúng tôi có quyền bỏ sung hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trước hoặc sau khi công bố, hoặc từ chối công bố.

Nếu Nội dung của bạn chứa nội dung không thuộc quy định của pháp luật hoặc không được pháp luật cho phép và/hoặc nội dung thuộc quy định của bên thứ ba, trước khi gửi Nội dung của bạn, bạn có trách nhiệm xin toàn bộ giấy tờ, ý kiến chấp thuận và/hoặc giấy phép cần thiết cho phép chúng tôi sử dụng và khai thác Nội dung của bạn theo yêu cầu sử dụng này mà không phải trả thêm chi phí.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phê duyệt nội dung trên Trang của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi có quyền theo dõi thông tin được truyền về nội dung này trên Trang. Chúng tôi có quyền từ chối, chặn, tạm ngưng hoặc gỡ bỏ Nội dung của bạn bất kỳ lúc nào tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý rằng Nội dung của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong Nội dung của bạn sẽ được hiển thị trên Trang của chúng tôi.

Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hợp pháp để gửi thông tin đó và đồng ý rằng bạn sẽ không gửi thông tin đó trừ khi bạn có quyền hợp pháp. Chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phát và tiết lộ cho các bên thứ ba nội dung này nhằm mục đích vận hành và phát triển dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi cần thiết để vận hành nội dung của bạn đăng tải trên Trang của chúng tôi và/hoặc để thực hiện nghĩa vụ pháp lý quy định của pháp luật hoặc quy định riêng của pháp luật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hay tính chính xác của các nội dung do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang chúng tôi đăng tải. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ nội dung hoặc bài đăng của bạn trên Trang của chúng tôi, tùy theo quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi không tiếp nhận những ý tưởng của bạn hoặc ý tưởng về việc kinh doanh đã có. Vui lòng không gửi những ý tưởng của bạn hoặc ý tưởng về Trang của chúng tôi. Bất kỳ ý tưởng nào được tiết lộ cho chúng tôi đều không được bảo mật trừ khi bạn có nghĩa vụ kinh doanh đã có, được bảo mật và lập thành văn bản; do đó, chúng tôi có quyền phát triển, sử dụng, sao chép và/hoặc khai thác bất kỳ những ý tưởng này hoặc những ý tưởng tương tự khác mà không phải bồi thường cho bạn hay bất kỳ người khác nào. Khi gửi ý tưởng hay nội dung chi tiết khác tới Trang của chúng tôi nghĩa là bạn đồng ý rằng bạn đồng ý với các yêu cầu của chính sách này.

TRÁCH NHIỆM

Nội dung hiển thị trên Trang của chúng tôi được cung cấp không có bất kỳ bảo đảm hay yêu cầu nào về tính chính xác.

Chúng tôi đồng ý cho phép pháp luật áp dụng, chúng tôi hoàn toàn miễn trừ:

- miễn trừ điều kiện, bảo đảm, tuyên bố và các yêu cầu khác có thể áp dụng cho Trang của chúng tôi hoặc Nội dung, có thể được nêu trong luật chung (common law) hoặc luật công bằng

(law of equity);

- trách nhiệm ?i v?i t?n th?t ho?c thi?t h?i tr?c ti?p, ??c bi?t, gián ti?p ho?c do h?u qu? ng??i dùng ph?i ch?u liên quan t?i Trang c?a chúng tôi ho?c liên quan t?i vi?c s? d?ng, không có kh? n?ng s? d?ng ho?c k?t qu? c?a vi?c s? d?ng Trang c?a chúng tôi, b?t k? trang web nào ???c liên k?t t?i Trang c?a chúng tôi và các n?i dung ??ng t?i trên Trang, bao g?m:
 - t?n th?t v? thu nh?p ho?c doanh thu;
 - t?n th?t v? l?i nhu?n, doanh s?, ho?t ??ng kinh doanh hay h?p ??ng;
 - gián ?o?n ho?t ??ng kinh doanh;
 - t?n th?t các kho?n ti?t ki?m d? ki?n;
 - chi tiêu t?n kém ho?c lãng phí;
 - m?t quy?n riêng t? ho?c m?t d? li?u;
 - tu?t m?t c? h?i, l?i th? kinh doanh ho?c t?n h?i danh ti?ng; ho?c
 - Các thi?t h?i khác do b?t k? nguyên nhân nào do s? d?ng Trang và các thông tin và ý ki?n thu ???c tr?c ti?p ho?c gián ti?p t? Trang dù do sai l?m cá nhân (bao g?m do s? su?t), vi ph?m h?p ??ng ho?c tr??ng h?p khác ngay c? khi ?ã bi?t tr??c.

?i?u kho?n lo?i tr? này không bao g?m trách nhiệm ?i v?i nh?ng t?n th?t ho?c thi?t h?i gây ra do vi-rút ho?c các mã máy tính, t?p tin ho?c ch??ng trình khác trên máy tính ???c thi?t k? nh?m c?n tr?, h?n ch?, phá h?y, gi?i h?n ho?t ??ng c?a ho?c làm t?n h?i tính nguyên v?n c?a ph?n m?m ho?c ph?n c?ng máy tính ho?c các thi?t b? vi?n thông hay thông tin ???c truy?n ?i cùng v?i ho?c n?m trong các trang c?a Trang web c?a chúng tôi ho?c b?t k? thông tin nào ???c t?i v? t? ?ó.

Chúng tôi không ch?u trách nhiệm ?i v?i n?i dung c?a các trang web ???c liên k?t t? Trang c?a chúng tôi và s? không ch?u trách nhiệm ?i v?i b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào phát sinh do s? d?ng nh?ng n?i dung này.

Vui lòng l?u ý r?ng m?t s? khu v?c pháp lý không cho phép lo?i tr? nh?ng tuyên b? b?o ??m ng? ý, do ?ó m?t s? ho?c toàn b? n?i dung lo?i tr? có th? không áp d?ng ?i v?i b?n.

Ngoài ra, không có n?i dung nào mi?n tr? trách nhiệm c?a chúng tôi ?i v?i tr??ng h?p b? th??ng ho?c t? vong do s? su?t c?a chúng tôi, c?ng nh? trách nhiệm c?a chúng tôi ?i v?i tr??ng h?p tuyên b? sai, gian l?n ho?c các trách nhiệm khác không th? mi?n tr? ho?c h?n ch? theo pháp lu?t hi?n hành.

B?I TH??NG

B?n ??ng ý b?i th??ng toàn b? cho chúng tôi tr??c nh?ng khi?u n?i, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao g?m chi phí pháp lý và khi?u n?i c?a bên th? ba) phát sinh do b?n vi ph?m ?i?u kho?n s? d?ng.

HI?U L?C T?NG PH?N

N?u ?i?u kho?n s? d?ng này vô hi?u ho?c tr? nên vô hi?u m?t ph?n, các bên s? ti?p t?c b? ràng bu?c b?i các ?i?u kho?n còn l?i. Các bên ph?i thay th? ph?n ?i?u kho?n vô hi?u b?ng các ?i?u kho?n có hi?u l?c và có hi?u l?c pháp lý t??ng ??ng v?i ph?n ?i?u kho?n vô hi?u nhi?u nh?t có th?, xét v? n?i dung và m?c ích c?a ?i?u kho?n s? d?ng

L?U HÀNH N?I B?

Không
??c
chuy?n
h??ng
Trang
c?a
chúng
tôi
t?i
b?t
k?
cá
nhân
nào
?
b?t
k?
khu
v?c
pháp
lý
nào
c?m
công
b?
ho?c
l?u
hành
Trang
vì
b?t
k?
lý
do
nào.
Nh?ng
ng??i
thu?c
ph?m
vi
áp
d?ng
quy
??nh
c?m
này
không
??c
truy
c?p
Trang
c?a

chúng tôi.

Chúng tôi không tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web phù hợp với mục đích sử dụng của bạn hoặc cho phép bất kỳ luật pháp nào áp dụng tại các khu vực pháp lý. Chúng tôi truy cập Trang web của chúng tôi và có trách nhiệm tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành của pháp luật; trong trường hợp nghi ngờ, cần yêu cầu tư vấn pháp lý.

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt về ý nghĩa giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản gốc tiếng Anh sẽ ưu tiên.

LUẬT ÁP DỤNG

Website của chúng tôi và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan tới website của chúng tôi hoặc nội dung chính hay quá trình lập website của chúng tôi, hoặc liên quan tới quá trình bán sản phẩm của chúng tôi (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh không theo hợp đồng) sẽ được giải quyết và giải quyết theo luật pháp của Hà Lan.

Các tòa án của Hà Lan sẽ có quyền tài phán đối với mọi vụ kiện phát sinh liên quan tới việc sử dụng Trang web của chúng tôi dù chúng tôi có quyền kinh doanh ở địa phương của bạn hay không. Website của chúng tôi được gia hạn cho các quốc gia khác liên quan.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CHỖ NHẬN ĐÓNG

Chính sách sử dụng chỗ nhận đóng này quy định các điều khoản giữa bạn và chúng tôi mà theo đó bạn có thể truy cập trang web này (Trang này/Trang của chúng tôi). Chính sách sử dụng chỗ nhận đóng này áp dụng cho tất cả người dùng và khách truy cập Trang web của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi nghĩa là bạn chấp thuận và đồng ý tuân thủ mọi chính sách trong Chính sách sử dụng chỗ nhận đóng này – là chính sách bổ sung cho điều khoản sử dụng của chúng tôi.

HÀNH VI SỬ DỤNG BỊ NGHIÊM CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web của chúng tôi vào các mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng Trang web của chúng tôi:

- Vào mục đích vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành của pháp luật, quốc gia hoặc quốc tế.
- Vào mục đích phi pháp hoặc gian lận, hoặc nhằm mục đích gây nhiễu hệ thống phi pháp hoặc gian lận.
- Nhằm mục đích gây hại hoặc cố gắng gây hại tới trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào.
- Để gửi, có ý định, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng thông tin không tuân thủ TIÊU CHUẨN VỀ NỘI DUNG của chúng tôi.
- Để truy cập hoặc gửi thông tin quảng cáo trái phép hoặc bất kỳ hình thức nào khác (spam).
- Để cố tình truy cập để lấy, gửi hoặc tải lên nội dung chứa vi-rút, Trojan horse, sâu máy tính, bom hẹn giờ, keystroke logger, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các công nghệ khác hoặc mã máy tính tự động thiêu hủy nhằm gây nhiễu hệ thống của người khác hoặc phần cứng máy tính.

Bạn cũng đồng ý:

- Không sao chép, nhân bản, copy hoặc bán lại bất kỳ nội dung nào trong Trang web của chúng tôi trái với quy định trong điều khoản sử dụng của chúng tôi

- Không truy cập mà ch?a ???c phép, gây c?n tr? ho?c phá h?y:
 - b?t k? n?i dung nào trong Trang c?a chúng tôi;
 - b?t k? thi?t b? ho?c m?ng nào l?u tr? Trang c?a chúng tôi;
 - b?t k? ph?n m?m nào ???c s? d?ng trong quá trình cung c?p Trang c?a chúng tôi; ho?c
 - b?t k? thi?t b?, m?ng ho?c ph?n m?m nào thu?c quy?n s? h?u ho?c ???c s? d?ng b?i m?t bên th? ba.

D?CH V? T??NG TÁC

Tùy t?ng th?i ?i?m, chúng tôi có th? cung c?p các d?ch v? t??ng tác trên Trang c?a chúng tôi, bao g?m nh?ng không gi?i h?n:

- Phòng chat; và
- B?ng tin.

(Các d?ch v? t??ng tác)

Trong tr??ng h?p chúng tôi cung c?p D?ch v? t??ng tác, chúng tôi s? cung c?p cho b?n thông tin rõ ràng v? lo?i hình d?ch v? ???c cung c?p, bao g?m tình tr?ng phê duy?t c?a d?ch v?, hình th?c phê duy?t ???c s? d?ng (ng??i hay máy).

Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?ánh giá r?i ro cho ng??i dùng (và ??c bi?t cho tr? em) gây ra b?i các bên th? ba khi nh?ng ng??i dùng này s? d?ng D?ch v? t??ng tác ???c cung c?p trên Trang c?a chúng tôi, và tùy t?ng tr??ng h?p, chúng tôi s? quy?t ??nh có thích h?p ?? ki?m duy?t d?ch v? liên quan (bao g?m lo?i hình ki?m duy?t áp d?ng) tr??c nh?ng r?i ro ?ó hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không có ngh?a v? giám sát, theo dõi hay ki?m duy?t b?t k? D?ch v? t??ng tác nào chúng tôi cung c?p trên Trang c?a chúng tôi, và ? m?c ?? t?i ?a cho phép c?a pháp lu?t, chúng tôi ph? nh?n trách nhi?m ??i v?i nh?ng t?n th?t ho?c thi?t h?i phát sinh do ng??i dùng s? d?ng D?ch v? t??ng tác không tuân th? tiêu chu?n v? n?i dung c?a chúng tôi, dù d?ch v? có ???c ki?m duy?t hay không.

Tr? em s? d?ng D?ch v? t??ng tác c?a chúng tôi ph?i ???c s? ch?p thu?n c?a ph? huynh ho?c ng??i giám h?. Chúng tôi khuyên các b?c ph? huynh, nh?ng ng??i cho phép con cái s? d?ng D?ch v? t??ng tác, nên trao ??i v?i tr? v? an toàn tr?c tuy?n do quá trình ki?m duy?t không h? rõ ràng. Nh?ng tr? s? d?ng D?ch v? t??ng tác c?n nh?n th?c rõ r?i ro tí?m tàng tr??c m?t.

Trong tr??ng h?p chúng tôi ti?n hành ki?m duy?t m?t D?ch v? t??ng tác, thông th??ng chúng tôi s? cung c?p cho b?n m?t cách th?c liên h? v?i nhân viên ki?m duy?t ?? gi?i ?áp b?t k? th?c m?c ho?c khó kh?n nào phát sinh.

TIÊU CHU?N V? N?I DUNG

Tiêu chu?n v? n?i dung này áp d?ng cho toàn b? thông tin b?n ?óng góp trên Trang c?a chúng tôi (N?i dung ?óng góp) và các D?ch v? t??ng tác kèm theo.

B?n ph?i tuân th? tinh th?n c?a các tiêu chu?n c?ng nh? n?i dung sau ?ây. Các tiêu chu?n này áp d?ng cho t?ng ph?n c?ng nh? toàn b? N?i dung ?óng góp.

N?i dung ?óng góp ph?i:

- Chính xác (trong tr??ng h?p nói v? th?c t?);
- Ch?c ch?n (trong tr??ng h?p ??a ra quan ?i?m); và

- Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Hà Lan và các quốc gia mà tôi có nội dung các công việc.

Nội dung đóng góp không bao gồm:

- Các thông tin làm mất danh dự của cá nhân nào đó;
- Các thông tin khiêu dâm, xúc phạm, gây thù hằn hoặc kích động;
- Tuyên truyền tài liệu khiêu dâm;
- Khuyến khích bạo lực;
- Khuyến khích phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyến khích, hoặc hèn hạ giới tính hay tuấn tác;
- Vi phạm bản quyền, quyền riêng tư của người khác;
- Có ý định lừa gạt người khác;
- Vi phạm nghĩa vụ pháp lý của một bên thứ ba, như nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật;
- Khuyến khích hành vi phi pháp;
- Tê dìm, làm dìm hoặc xâm phạm sự riêng tư của người khác, hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không đáng có;
- Có thể gây rủi ro, gây khó chịu, xấu hổ, cảnh báo hoặc làm phiền người khác;
- Dùng từ mô tả danh bất kỳ người nào khác, hoặc cung cấp sai danh tính hoặc mối quan hệ giữa bên và người khác.
- Thông tin rằng Nội dung đóng góp là của chúng tôi; hoặc
- Vấn đề, khuyến khích hoặc tiếp tay cho hành vi phi pháp như (chẳng hạn ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc làm dìm máy tính.

TUYÊN NGUYỄN VÀ CHẤM DỨT SỰ DẪNG

Chúng tôi sẽ toàn quyền quyết định nội dung có vi phạm Chính sách sự dẫn dắt của chúng tôi hay không thông qua quá trình bên sự dẫn dắt Trang của chúng tôi. Nếu xảy ra trường hợp vi phạm chính sách này, chúng tôi có thể tiến hành biện pháp chúng tôi cho là phù hợp.

Việc không tuân thủ Chính sách sự dẫn dắt của chúng tôi là hành vi vi phạm nghiêm trọng nếu bạn sự dẫn dắt trong đó quy định nội dung phép sự dẫn dắt Trang của chúng tôi, nội dung thì có thể khi chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm các biện pháp sau:

- Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lại quyền sự dẫn dắt Trang của chúng tôi.
- Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ bài viết hoặc nội dung bên tôi lên Trang của chúng tôi.
- Cảnh báo bạn.
- Khi bạn và yêu cầu hoàn trả toàn bộ chi phí trên các sự kiện (bao gồm những không giới hạn các chi phí pháp lý và hành chính hợp lý) do hành vi vi phạm của bạn.
- Áp dụng hành vi pháp lý khác nếu cần.
- Tiết lộ thông tin này cho các cơ quan thi hành pháp luật nếu chúng tôi thấy cần thiết.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật hoặc các hành vi vi phạm Chính sách sự dẫn dắt của chúng tôi. Những biện pháp nêu trong chính sách này không bị giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành vi nào khác chúng tôi thấy hợp lý.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email về địa chỉ info.vn@akzonobel.com [4]

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (thuộc tập đoàn AkzoNobel) là công ty kinh doanh tại Hà Lan, sự kinh doanh 28080295, và có trụ sở tại Sassenheim, Rijksweg 31, 2171 AJ, Hà Lan.

C?m ?n b?n ?ã ghé th?m trang web c?a chúng tôi.

[close](#)

Nh?n b?n tin c?a chúng tôi

Khám phá xu h??ng trang trí và các ý t??ng trong b?n tin hàng tháng m?i c?a chúng tôi

-
-
- Tôi ??ng ý cho AkzoNobel, k? c? các công ty khác thu?c T?p ?oàn [?oàn AkzoNobel](#), c?ng nh? các t? ch?c ??i đi?n cho h?, x? lý d? li?u cá nhân c?a tôi.

Vui lòng ch?n h?p ki?m ??ng ý chính sách v? quy?n riêng t?.
- Tôi ??ng ý nh?n các b?n tin ???c cá nhân hóa t? , ?? bi?t thông tin v? các s?n ph?m (và d?ch v?) c?a AkzoNobel, k? c? thông tin t? các công ty khác thu?c T?p ?oàn [?oàn AkzoNobel](#)...Hãy cho tôi bi?t thêm v? các b?n tin , ?? ??c thêm v? các s? kí?n và ch??ng trình khuy?n mãi (bao g?m các ch??ng trình ?u ?ãi và gi?m giá), mà AkzoNobel có th? dùng ?? phân tích d? li?u cá nhân c?a tôi, bao g?m các s? thích tôi ?ã chia s? v?i AkzoNobel, l?ch s? mua tr?c tuy?n và ngo?i tuy?n c?a tôi, cùng b?n ??ng ký s? d?ng các trang web và ?ng d?ng c?a AkzoNobel. AkzoNobel có th? liên h? v?i tôi qua Email, Th?, tin nh?n SMS, các ?ng d?ng, Ph??ng ti?n M?ng Xã h?i ho?c qua các kênh thông tin liên l?c khác mà tôi cung c?p. [?i?u này có ý ngh?a gì?](#)
**

Vui lòng ch?n h?p ki?m ?? ??ng ký nh?n b?n tin c?a chúng tôi

??ng ký

?? bi?t thêm thông tin v? cách chúng tôi s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n, hãy ??c [Tuyên b? v? Quy?n riêng t?..](#)

Links

[1] <https://www.dulux.vn/vi/chinh-sach-bao-mat>

[2] <https://www.dulux.vn/vi/cookies>

[3] <http://www.dulux.vn>

[4] <mailto:info.vn@akzonobel.com>